



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ธ ๑ ๗ ๒๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖๒ เขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ เขต
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน ๗๖ แห่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จำนวน ๔๑ แห่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน ๔๙ แห่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑๓๓ แห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ New GFMS Thai

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนดเป็นประจำทุกเดือน พบว่า หน่วยเบิกจ่ายหลายแห่งยังมีข้อมูลทางบัญชีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน สาเหตุเกิดจากการบันทึกข้อมูลไม่เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการปิดงวดบัญชีตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือบันทึกแล้วแต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบัญชีในระบบ New GFMS Thai และมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย และรายงานการเงินประจำปีในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ อีกทั้งปรากฏเป็นประเด็นข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงินประจำปีมาโดยตลอด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายมีการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน บัญชีลูกหนี้ บัญชีหนี้สิน และบัญชีสินทรัพย์ถาวร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่ปรากฏเป็นข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งส่งผลให้รายงานการเงินประจำปีในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอแจ้งแนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ New GFMS Thai เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๓, ๐ ๒๒๘๒ ๙๔๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๕